



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง
เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๒ ข้อ ๓๓ วรรคสี่ ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ

บัดนี้ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องได้สิ้นสุดแล้ว สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ และคณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมได้ตรวจและรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง ขอประกาศรายงานการประชุมฯ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายชาญชัย สมใจ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง
 สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓
 วันศุกร์ ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
 ณ. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายชาญชัย สมใจ	ประธานสภาฯ อบต.	ชาญชัย สมใจ	
๒	นายประยงค์ ดุมพรหม	สมาชิก อบต. ม. ๑	ประยงค์ ดุมพรหม	
๓	นายประหยัด ปานเกิด	สมาชิก อบต. ม. ๒	ประหยัด ปานเกิด	
๔	นางน้ำฝน ปานพ่วง	สมาชิก อบต. ม. ๓	น้ำฝน ปานพ่วง	
๕	นายสมโชค กัดหล้า	สมาชิก อบต. ม. ๓	สมโชค กัดหล้า	
๖	นายอำนาจ ศรีแจ้	สมาชิก อบต. ม. ๔	อำนาจ ศรีแจ้	
๗	นายชวน วงศ์สิงห์	สมาชิก อบต. ม. ๔	ชวน วงศ์สิงห์	
๘	นายเที่ยง ปลืสุวรรณ	สมาชิก อบต. ม. ๕	เที่ยง ปลืสุวรรณ	
๙	นางสายฝน สุขศรี	สมาชิก อบต. ม. ๕	สายฝน สุขศรี	
๑๐	นายสำอังก์ งามขำ	สมาชิก อบต. ม. ๖	สำอังก์ งามขำ	
๑๑	นายกำจต เพชรแย้ม	สมาชิก อบต. ม. ๖	กำจต เพชรแย้ม	
๑๒	นายบัญญัติ คูเรืองรัมย์	สมาชิก อบต. ม. ๗	บัญญัติ คูเรืองรัมย์	
๑๓	นายเสน่ห์ จันทร์เจิม	สมาชิก อบต. ม. ๗	เสน่ห์ จันทร์เจิม	
๑๔	นายวิรัตน์ นาคสิงห์	สมาชิก อบต. ม. ๘	วิรัตน์ นาคสิงห์	
๑๕	นายบุญยิ่ง ดิกถัน	สมาชิก อบต. ม. ๘	บุญยิ่ง ดิกถัน	
๑๖	นางสาวบุญน้อง กล่อมจิตร	เลขานุการสภาฯ อบต.	บุญน้อง กล่อมจิตร	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายผล เอกบุตร	นายก อบต.สองพี่น้อง	ผล เอกบุตร
๒	นายสมพรรณ สาลี	รองนายก อบต.	สมพรรณ สาลี
๓	นายประสาน นิลดำ	รองนายก อบต.	ประสาน นิลดำ
๔	นายสังวาล สาลี	เลขานุการคณะผู้บริหาร	สังวาล สาลี
๕	นายสิริชัย อุ่นใจเพื่อน	ผู้อำนวยการกองช่าง	สิริชัย อุ่นใจเพื่อน
๖	นางสาวพิศมัย จันทร์แก้ว	ผู้อำนวยการกองคลัง	พิศมัย จันทร์แก้ว
๖	นายภัทรารุณี แยมกล้า	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์	ภัทรารุณี แยมกล้า
๗	นางสาวพจนีย์ คนไฉ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	พจนีย์ คนไฉ
๘	นางสาวศิริรัตน์ โกงกาง	เจ้าพนักงานธุรการ	ศิริรัตน์ โกงกาง

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ข้อความ

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง เข้าร่วมประชุมเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องทั้งหมด ขาดการประชุมไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานสภา กล่าว

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ในเมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาพร้อมแล้ว ตามระเบียบถือว่าสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม กระผมนายชาญชัย สมใจ ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง ขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งในระเบียบวาระนี้ ซึ่งในวันนี้จะเป็นการประชุมเพื่อพิจารณางบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๓

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

ประธานสภา กล่าว

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ตามที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้แจกบันทึกรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องสมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น รายละเอียดตามที่แจกจ่ายให้ มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่

สมาชิกทุกคน กล่าว

ไม่มี

ประธานสภา กล่าว

ถ้าไม่มีกระผมขอให้สมาชิกยกมือรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

มติในที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓

ประธานสภาฯ กล่าว

การพิจารณาการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ในระเบียบวาระนี้ เป็นการพิจารณาการขอใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง เพื่อจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง เสนอสู่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง กระผมขอชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมายในการใช้เงินสะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘

“ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริหารชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็น การเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัด ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า สามเดือน และกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อกำหนดผู้รับผิดชอบให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้ จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะ การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว”

ต่อไปกระผมขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง ชี้แจง เหตุผลและความจำเป็นในการขอใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อจัดทำโครงการครับ

นายก อบต.กล่าว

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภา อบต.สองพี่น้องทุกท่าน กระผม นาย ผล เอกบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง และกระผมขอขอบคุณ ท่านประธานสภาฯ ที่ได้ชี้แจงระเบียบในการขอใช้จ่ายเงินสะสม จากระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔๓ องค์กรการบริหารส่วนตำบลสองพี่

น้อง ขอใช้จ่ายเงินสะสมในครั้ง นี้ เพื่อดำเนินการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน ถนนชำรุดเสียหายหลายเส้นทาง เนื่องจากเกิดฝนตกหนักไม่สามารถนำพืชผลทางการเกษตรออกนอกพื้นที่ได้ พร้อมกับทางหมู่บ้านได้ทำประชาคมหมู่บ้าน เพื่อให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง กระทบได้ให้ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมเจ้าหน้าที่ไปสำรวจพร้อมคิดงบประมาณ เพื่อนำเสนอสู่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง เพื่อพิจารณาขอใช้จ่ายเงินสะสมในครั้ง นี้ ประกอบกับในช่วงนี้งบประมาณรายได้ยังไม่ถึงงบประมาณที่จำดำเนินการโครงการดังกล่าวได้ กระทบจึงนำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง เพื่อพิจารณาขอใช้จ่ายเงินสะสมต่อไป ดังนั้นกระทบจึงได้เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในตำบลสองพี่น้อง และโครงการที่ขอเสนอให้ทางสภา พิจารณาอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง

โดยในการขอใช้จ่ายเงินสะสมในครั้ง นี้ ทางผู้อำนวยการกองคลังได้ส่งรายละเอียดมาดังนี้

แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

๑. ข้อมูลเงินสะสม/สำรองจ่ายที่จำเป็น ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

หน่วย : บาท

เงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน และหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. แล้ว	สำรองจ่ายเงินสะสม ที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย	คงเหลือเงินสะสม ณ ปัจจุบัน	สำรองงบบุคลากร ไม่น้อยกว่า ๓ เดือน	เงินสะสมคงเหลือ	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๑๐%)	คงเหลือเงินสะสม ที่นำไปใช้จ่ายได้
(๑)	(๒)	(๓) = (๑) - (๒)	(๔)	(๕) = (๓) - (๔)	(๖)	(๗) = (๖) x (๑๐%)	(๘) = (๕) - (๗)
๖,๘๓๑,๐๒๘.๗๕	๕,๗๘๘,๐๐๐.๐๐	๑,๐๔๓,๐๒๘.๗๕	๑,๖๕๖,๗๑๕.๐๐	๔,๓๘๖,๓๑๓.๗๕	๓๑,๗๖๖,๒๐๐.๐๐	๓,๑๗๖,๖๒๐.๐๐	๑,๕๒๙,๖๙๓.๗๕

จึงขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง ขอใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๔,๘๕๗,๐๐๐ บาท พร้อมนี้ได้กั้นเงินสะสมไว้เพียงพอที่จะสำรองจ่าย เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นไว้ตามระเบียบฯ แล้ว ซึ่งมีรายละเอียดเสนอขอใช้จ่ายเงินสะสมและได้ส่งเงินสมทบกองทุนต่างๆ ตาม (๒) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะมีโครงการขอใช้จ่ายเงินสะสม ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลสองพี่น้อง หมู่ที่ ๑-๘ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยดำเนินการลงลูกรัง จำนวน ๕๘๕ ैयाๆละ ๕ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ดัดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑

ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สองพี่น้องกำหนด) งบประมาณ ๔๘๗,๐๐๐ บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (๑.๑ พัฒนาปรับปรุง และบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ) หน้าที่ ๕๓ ลำดับที่ ๗๖)

รวมงบประมาณที่ขอจ่ายขาดเงินสะสม ทั้งสิ้น ๔๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท

ขอขอบคุณครับ

กระผมขอให้ทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องพิจารณาอนุมัติในการขอใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้ เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านต่อไปครับ

ประธานสภาฯ กล่าว

ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง ได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการขอใช้เงินสะสมเพื่อจัดทำโครงการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านโดยได้รับปัญหาจากการประชุมประชาคมของแต่ละหมู่บ้านมาเพื่อจัดทำโครงการ เพื่อขออำนาจสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง ขอใช้จ่ายเงินสะสมในการจัดทำโครงการดังกล่าว กระผมขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องร่วมพิจารณาเพราะการใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้เป็นอำนาจของสภาฯ ขอเชิญสมาชิกให้ความเห็น

สมาชิก อบต.กล่าว

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องทุกคนเห็นด้วยให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อจัดทำโครงการตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องได้ชี้แจงมาในครั้งนี้

ประธานสภาฯกล่าว

ในเมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องทุกท่านเห็นด้วยให้ใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้ กระผมขอมติในที่ประชุม

มติที่ประชุม

อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อจัดทำโครงการตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องได้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง งบประมาณ ๔๘๗,๐๐๐ บาทได้

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

บุญนียง กต้อมจิตร

ชาญชัย สมใจ

(นางสาวบุญนียง กต้อมจิตร)

(นายชาญชัย สมใจ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง